

Số: /BC-BCĐ

Tân Yên, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an và đánh giá kết quả thực hiện Công văn số 1010/UBND-NC, ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường”

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Tân Yên là huyện nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Giang, phía Đông giáp huyện Lạng Giang; phía Tây giáp huyện Hiệp Hoà; phía Nam giáp huyện Việt Yên và thành phố Bắc Giang; phía Bắc giáp huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) và huyện Yên Thế. Huyện Tân Yên có 22 xã, thị trấn, có 05 tuyến đường tỉnh lộ chạy qua địa bàn huyện (gồm Quốc lộ 17, Tỉnh lộ 294, 295, 297 và 298) với tổng chiều dài trên 60km và 01 tuyến đường sông (Sông Thương) dài 16km. Dân số toàn huyện khoảng 202.290 người với 10 dân tộc sinh sống đan xen, trong đó dân tộc Kinh chiếm 99,4% dân số và 09 dân tộc thiểu số. Có 02 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo. Nền kinh tế của huyện chủ yếu là nông nghiệp. Trong những năm gần đây, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hạ tầng, đô thị trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ dần chiếm ưu thế trong quy mô kinh tế, hạ tầng giao thông, đô thị được quan tâm đầu tư...

Trên địa bàn huyện Tân Yên hiện có 01 cụm công nghiệp đang hoạt động (*cụm công nghiệp Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng*), 01 Cụm công nghiệp đang hoàn thiện hạ tầng, chưa có doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong CCN; không có Khu công nghiệp hoạt động (*có 01 Khu Công nghiệp Phúc Sơn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng*).

Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo Công an huyện chủ trì, tiến hành rà soát, hướng dẫn thực hiện công tác XDPT BVANTQ đối với 84 đầu mối các cơ quan, doanh nghiệp, trong đó có: 22 xã, thị trấn; 06 đơn vị trực thuộc Huyện uỷ và 25 đơn vị trực thuộc UBND huyện nằm trong cùng trụ sở; 12 cơ quan có trụ sở riêng; 06 chi nhánh các tổ chức tín dụng, 05 doanh nghiệp FDI; 05 trường THPT và CSGD tương đương và 03 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế (*có 03 doanh nghiệp FDI nằm trong cụm công nghiệp*). Các doanh nghiệp nhỏ và các trường THCS trở xuống do Công an cấp xã quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Tình hình liên quan đến ANTT

Từ năm 2014 đến nay, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện có những bước tiến vượt bậc, huyện đã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020. Các loại tội phạm hằng năm đều được kéo giảm, không để phát sinh điểm nóng về ANTT. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi còn một số mặt khó khăn, hạn chế như: Nhận thức pháp luật của một bộ phận nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT còn hạn chế, chưa nêu cao ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; một bộ phận thanh, thiếu niên lười lao động, ham chơi, mắc vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo còn tiềm ẩn phức tạp, một số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm; hoạt động của một số loại tội phạm, tệ nạn ma túy còn phức tạp; tệ nạn cờ bạc, số đề còn xảy ra ở nhiều nơi. Những tình hình nêu trên đã và đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Trong những năm qua, tình hình ANTT trong CCN và các doanh nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng mất mát tài sản, tình trạng đình công, lãn công, ngừng việc tập thể hầu như không xảy ra (*năm 2017 xảy ra 01 vụ đình công tại Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam, năm 2022 xảy ra 01 vụ việc dự định đình công, ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Daeyang Hà Nội. Tuy nhiên cả hai vụ việc đều đã được phát hiện, giải quyết dứt điểm, không phát sinh vụ việc phức tạp về ANTT*); không xảy ra việc cháy nổ, trộm cắp tài sản tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục.

Việc triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an đã phát huy được những hiệu quả thiết thực. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh vi phạm pháp luật được hạn chế tối đa, chủ yếu là vi phạm hành chính.

II. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

Hằng năm, Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo Công an huyện – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn bộ phận chuyên môn, xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Thông qua các bài viết tuyên truyền, phát thanh trên hệ thống loa của địa phương và các văn bản hướng dẫn

triển khai thực hiện; yêu cầu, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt các nội dung có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại các buổi giao ban đơn vị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị,... qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện tiếp cận các quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-BCĐ, ngày 22/3/2024 của Ban Chỉ đạo huyện về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Thường xuyên quán triệt các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục (CQDNCSGD) trên địa bàn huyện tập trung tăng cường vai trò của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các CQDNCSGD đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chủ động, tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Tích cực xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở; chủ động ban hành các văn bản quán triệt, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thường xuyên chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong quản lý, điều hành, đẩy mạnh công tác PCTP, TNXH, quản lý Nhà nước về ANTT và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo cơ sở, niềm tin để Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hằng năm lực lượng Công an huyện tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Kết quả: Từ năm 2014 đến nay, tham mưu cho UBND huyện ban hành 10 Chỉ thị, 10 Kế hoạch và 06 Quyết định; Ban Chỉ đạo huyện ban hành trên 60 Kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo công tác PCTP, TNXH của huyện; chỉ đạo tổ chức mít tinh, ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại; triển khai các kế hoạch chuyên đề đấu tranh PCTP, TNXH trên tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; vận động, truy bắt các đối tượng truy nã; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ. Chỉ đạo sáp nhập, thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh PCTP, TNXH trong tình hình mới.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, các cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong các CQDNCSGD về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ban Chỉ đạo các cấp, với nòng cốt là lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Công an về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; tham gia cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; vận động Nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; gắn kết chặt chẽ việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua khác như: “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xóa đói, giảm nghèo”; “Đền ơn, đáp nghĩa”... Bên cạnh đó, đã tích cực, chủ động, đổi mới, đa dạng hóa nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền qua đó đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đồng thuận cao trong nội bộ nhân dân, công tác tuyên truyền phát huy được hiệu quả, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các ban ngành, đoàn thể huyện triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền được đổi mới, trong đó trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, về phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm, về kỹ năng phòng ngừa và tự phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kết quả: tổ chức trên 500 Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh và nhân dân tại các xã, thị trấn; tổ chức 12 Hội thi tìm hiểu pháp luật cấp huyện; tham gia hòa giải trên 400 vụ việc, tỷ lệ vụ việc hòa giải thành đạt trên 80%.

Các xã, thị trấn tổ chức các đợt nghiên cứu học tập, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, công tác bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH; tổ chức trên 100 cuộc mít tinh, ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm ở cấp xã; phát trên 20.000

tờ rơi, hàng nghìn cuốn sách, tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến cán bộ và nhân dân. Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức được 20 cuộc mít tinh, ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm cấp huyện.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo huyện cũng chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tỉnh, huyện, trang Zalo, facebook. Riêng lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh, duy trì hoạt động của Trang Zalo, Fanpage Công an huyện, Công an xã, thị trấn, trong 10 năm lực lượng Công an huyện đăng tải 650 tin bài trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh; 905 tin bài trên Trang Zalo Công an huyện; trên 2000 tin bài trên fanpage công an huyện dẫn nguồn trên 10.000 lượt tin bài trên Trang Zalo Công an xã, thị trấn trên các Nhóm Zalo Công an xã với nhân dân; phối hợp chuyển tin phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở được hơn 1000 tin bài phát sóng trên 100.000 lượt... nội dung tuyên truyền chính sách phát luật, quy định mới của pháp luật, kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, công tác phòng cháy chữa cháy, cải cách hành chính... thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia theo dõi.

2. Hằng năm, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức vận động, hướng dẫn các CQDNCSGD thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Tháng An toàn giao thông”, “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường..., nhất là việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT” hằng năm trong CQDNCSGD. Qua đó, nhận được sự hưởng ứng của các đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

3. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 và Công văn số 1010, trọng tâm là các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể đã ký kết triển khai thực hiện

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh và Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện tốt các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể như: Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT, ngày 28/08/2015 giữa Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; Quy chế phối hợp số 03/QC- BCA-BYT, ngày 26/9/2013 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác bảo đảm ANTT trong lĩnh vực y tế và các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp bảo đảm ANTT giữa chính quyền địa phương, lực lượng Công an với CQDNCSGD; Đề án xây dựng "Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh" giai đoạn

2022 - 2025... Các ngành, đoàn thể các cấp, các CQDNCSGD đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO.

Chỉ đạo Công an huyện tiếp tục tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các CQDNCSGD tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tự giác, tích cực tham gia đấu tranh PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTO với các nội dung ngày càng phong phú, thiết thực như: Tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”...; tuyên truyền về PCCC&CNCH, đảm bảo TTATGT; lan tỏa gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến; tổ chức ký cam kết không phạm tội, không mắc tệ nạn xã hội; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; tự giác giao nộp và tố giác người tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tích cực tham gia nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; quan tâm giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội... Qua đó, ngày càng phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân trong bảo đảm ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng Công an huyện đã thường xuyên phối hợp ban hành các văn bản, kế hoạch góp phần đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời phối hợp giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cung cấp, trao đổi thông tin về các vụ việc, hiện tượng liên quan ANTT, làm tốt công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, điển hình: Lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, quần chúng nhân dân tham gia giải quyết hiệu quả việc mâu thuẫn giữa nhà sư Đàm Thoa (trụ trì chùa Non Đào, thôn Tiên Sơn, xã Hợp Đức) với nhân dân trong thôn; việc tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tại thôn Vàng, xã Cao Xá; việc nhân dân tụ tập phản đối hoạt động của khu xử lý rác thải tại xã Ngọc Thiện, thị trấn Cao Thượng, thị trấn Nhã Nam; tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, hạ tầng trên địa bàn...

Lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua đó giúp quần chúng nhân dân có nhận thức đúng đắn về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn là công khai, minh bạch; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hạn chế việc các đối tượng cơ hội chính trị, phần tử xấu, bất mãn kích động, lôi kéo tham gia vào các

hoạt động gây phức tạp tình hình ANTT. Ngoài ra hàng tháng, Công an huyện cử cán bộ phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp xã dự, theo dõi việc tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ mở rộng ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn và phối hợp tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân cấp huyện, kết quả: Từ năm 2014 đến nay phối hợp tổ chức 24 Hội nghị quy mô cấp huyện; 252 Hội nghị cấp xã, trên 1.000 Hội nghị lồng ghép với sinh hoạt chi bộ mở rộng.

Công an huyện và Hội CCB huyện tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Đề án số 01/ĐA-CCB của Hội CCB tỉnh; Hướng dẫn số 163/HD-CCB-CA ngày 17/1/2023 của Hội CCB tỉnh - Công an tỉnh về công tác chỉ đạo, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo, kinh phí tập huấn, trang bị phương tiện trong thực hiện Đề án số 01... Phối hợp ban hành Công văn số 111/CCB-CA ngày 13/3/2023 của Hội CCB huyện và Công an huyện về việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thực hiện Đề án số 01; chủ động quán triệt các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác giao ban định kỳ, trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai bên theo quy định. Thường xuyên phối hợp nắm bắt, giải đáp, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong triển khai thực hiện Đề án 01; quán triệt, chỉ đạo Hội CCB các xã, thị trấn ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phải tích cực quan tâm phối hợp hướng dẫn các Tổ an ninh tự quản hoạt động tích cực, hiệu quả... Hiện nay toàn huyện có **317** Tổ an ninh tự quản theo Đề án 01 của Hội CCB tỉnh với hơn **2.200** thành viên.

Công an huyện thường xuyên đẩy mạnh trao đổi thông tin, tình hình nhân dân với Ban Dân vận Huyện ủy; phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác vận động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu đô thị, triển khai các dự án trên địa bàn. Hằng năm trao đổi với Ban Dân vận Huyện ủy ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Công an huyện và Ban Dân vận Huyện ủy; phối hợp triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/BDVTU ngày 31/3/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thành lập và hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng; trao đổi với Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp triển khai “Tổ Dân vận cộng đồng”; tập trung phối hợp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền về công tác PCTP, TNXH, nhất là tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản... cho công nhân, người lao động tại các cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân; phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn thanh niên, Hội Nông dân... thực hiện có hiệu quả công tác nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, góp phần tích cực đảm bảo ANTT địa bàn.

Từ kết quả phối hợp trên, những năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 1.000 nguồn tin liên quan hoạt động cờ bạc, ma túy, mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; trong đó có trên 500 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám

phá thành công hàng trăm vụ án hình sự; phối hợp với lực lượng Công an quản lý, giáo dục trên 200 lượt thanh thiếu niên hư, chậm tiến; phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ trên 200 đối tượng vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống; phối hợp lập hồ sơ, đưa trên 100 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện bắt buộc; phối hợp lập hồ sơ trên 200 đối tượng quản lý giáo dục tại xã, thị trấn...

4. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... trong CQDNCSGD; vai trò của các tổ chức này đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO.

Huyện Tân Yên hiện có 01 Đảng ủy Khối doanh nghiệp với 14 Chi bộ trực thuộc và 144 đảng viên tham gia sinh hoạt; tuy nhiên, hiện không có tổ chức đảng được thành lập, hoạt động tại các doanh nghiệp trong CCN và các doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Trong một số đảng viên hiện là nhân viên, công nhân trong các doanh nghiệp FDI, CCN nhưng vẫn sinh hoạt đảng tại nơi sinh sống, không tham gia sinh hoạt đảng theo Đảng ủy Khối doanh nghiệp.

Có 36 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, trong đó có 11 tổ chức công đoàn thuộc các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, doanh nghiệp FDI (*các doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, có ít công nhân lao động*). Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định của Luật Lao động (quy định tại Điều 188 bộ Luật Lao động), ý thức được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ; tham gia quản lý doanh nghiệp trong phạm vi, quy định của pháp luật. Trong nhiều năm qua, các tổ chức công đoàn cơ sở, dưới sự quản lý của Liên đoàn Lao động huyện, đã cơ bản thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; nhất là các công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, trong đó có vai trò quan trọng của chủ tịch công đoàn.

Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị, góp phần huy động sức mạnh của tất cả các lực lượng trong phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng tình hình mới. Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức Đoàn thanh niên, phụ nữ trong các doanh nghiệp đôi lúc vẫn còn mờ nhạt, đa phần chỉ mang tính nhỏ lẻ, tự phát, chưa có tính hệ thống trong doanh nghiệp; chưa thể hiện được vai trò trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, lao động tại doanh nghiệp. Ngoài ra, Công an huyện chưa phát hiện hoạt động của các tổ chức khác đại diện cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

5. Kết quả thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP, ngày 09/1/2013 của Chính phủ về bảo vệ cơ quan doanh nghiệp

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và các quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ; các Thông tư Số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06 (*Thông tư số 46*); Thông tư số 67/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46 (*Thông tư số 67*) và các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ đạo thực hiện của Công an tỉnh, Công an huyện Tân Yên đã chỉ đạo cán bộ phụ trách chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn có liên quan chủ động nghiên cứu, phục vụ cho việc triển khai có hiệu quả các quy định được ban hành.

Hàng năm, Công an huyện thường xuyên duy trì việc thực hiện Nghị định số 06 và các văn bản hướng dẫn thi hành; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ được giao qua công tác ĐTCB; chủ động phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp được giao phụ trách trên địa bàn bố trí, bảo đảm tốt lực lượng bảo vệ cả về số lượng và chất lượng. Xây dựng các văn bản triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên liên quan đến nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng bảo vệ trong cơ quan, doanh nghiệp.

Căn cứ Kế hoạch của Công an tỉnh, Công an huyện đều hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường lập danh sách, cử lực lượng bảo vệ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2023, trên cơ sở nhu cầu tại các đơn vị, Công an huyện đã lập danh sách cử 64 lượt người tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh tổ chức, qua đó góp phần nâng cao kiến thức, năng lực nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

6. Công tác xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tham gia bảo đảm ANTT trong CQDNCSGD

Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn trong đó nòng cốt là lực lượng Công an các cấp tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động quần chúng nhân dân tham gia các mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Tích cực hướng dẫn, huy động thành viên các mô hình, tổ chức quần chúng chủ động phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật; gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới... Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên trong mô hình với lực lượng Công an phụ trách địa bàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng.

Trong năm 2023 thực hiện Hướng dẫn số 3204/HD-BCĐ ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng, duy trì, nhân rộng, kết thúc, thanh loại mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (*Hướng dẫn số 3204*). Ban Chỉ đạo huyện ban hành Kế hoạch số 91/KH-BCĐ ngày 30/6/2023 để chỉ đạo các xã, thị trấn và CQDNCSGD trên địa bàn triển khai thực hiện. Kết quả: Đã tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức rà soát, đánh giá đối với **118** mô hình và **813** tổ chức quần chúng tự quản tại địa bàn (*trong đó có 09 mô hình tự quản trong CQDNCSGD, 28 mô hình liên kết giữa Công an xã với các đơn vị giáo dục*)

7. Công tác kiểm tra, đánh giá, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận CQDNCSGD đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và “Không có tệ nạn ma túy”

Hằng năm, Ban Chỉ đạo huyện đều ban hành Kế hoạch đánh giá việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào và việc xây dựng CQDNCSGD đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và “Không có tệ nạn ma túy”; tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, Công văn số 1010/UBND-NC và Thông tư số 23/2012/TT-BCA ở các đơn vị, địa phương; phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, CSGD trên địa bàn. Thông qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời hướng dẫn các CQDNCSGD thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ BMNN, phòng cháy chữa cháy...

Công an huyện thường xuyên ban hành các văn bản triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức cho các CQDNCSGD đăng ký, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và “Không có tệ nạn ma túy”. Trên cơ sở tình hình, kết quả triển khai, thực hiện tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, từ năm 2014 đến nay, Ban Chỉ đạo huyện đã công nhận đạt chuẩn đơn vị đạt chuẩn An toàn về An ninh trật tự và “Không có tệ nạn ma túy” đối với khoảng 800 lượt CQDNCSGD. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở giáo dục THCS trở xuống do Ban Chỉ đạo cấp xã thực hiện xét duyệt trên cơ sở đề nghị, thẩm định của thành viên Ban Chỉ đạo và kết quả thực hiện của các đơn vị.

8. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong CQDNCSGD

Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, thủ trưởng các CQDNCSGD thường xuyên rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện

những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT trong CQDNCSGD. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp đã ký kết, lực lượng Công an đã tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ tại các đơn vị tổ chức tuần tra, canh gác, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết ổn định tình hình ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, PCCC, làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường an toàn về ANTT trong và ngoài các cụm công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp...

Từ năm 2014 đến nay, Công an huyện đã phát hiện, phối hợp xử lý, xác minh đối với 37 cán bộ, đảng viên làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự. Lực lượng PCCC đã tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về PCCC, phát huy vai trò người đứng đầu các CQDNCSGD trong việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, tổ chức kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

9. Công tác thi đua, khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong CQDNCSGD hằng năm

Hằng năm Ban Chỉ đạo huyện ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT đối với 100% các xã, thị trấn trên địa bàn. Thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn sơ, tổng kết các chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo huyện đã đề xuất các cấp và khen thưởng trên **150** lượt tập thể, trên **300** lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở; từ đó kịp thời động viên, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT”.

Riêng đối với đợt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07, Ban Chỉ đạo huyện đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đối với 02 cá nhân và 01 tập thể; đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đối với 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong CQDNCSGD, phối hợp với lực lượng Công an trong đảm bảo ANTT được cấp uỷ chính quyền các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện tiếp tục được Huyện uỷ, UBND huyện quan tâm đôn đốc, chỉ đạo sát sao, được triển khai thực hiện thường xuyên góp phần quan trọng trong đấu tranh PCTP, TNXH, giữ vững ANTT trên địa bàn

huyện.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về ANTT của địa phương được chú trọng, nâng cao; công tác duy trì nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT tại CQDNCSGD được quan tâm thực hiện hiệu quả. Lực lượng nòng cốt đấu tranh phòng, chống tội phạm từ huyện đến cơ sở từng bước được kiện toàn, thường xuyên được củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia công tác PCTP, TNXH, phòng chống cháy nổ, đảm bảo TTATGT; phát hiện, tố giác tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng... của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và người lao động từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng trong đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế

Nhận thức và trách nhiệm về phòng, chống tội phạm ở một bộ phận cấp uỷ cơ sở, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư có nơi hiệu quả chưa cao.

Hoạt động của một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm và tệ nạn ma tuý, tệ nạn cờ bạc, số đề, tội phạm trên không gian mạng. Một số nơi tình hình tội phạm có lúc diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa chủ động đề ra giải pháp để giải quyết; một số ít cán bộ, đảng viên ngại va chạm, có biểu hiện né tránh, không dám tố giác, lên án, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Cấp uỷ, thủ trưởng ở một số CQDNCSGD chưa thật sự coi trọng nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, chưa nhận thức được vai trò của tập thể, đơn vị mình trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đáp ứng tình hình mới; có nơi cán bộ cơ sở chưa kiên quyết đấu tranh, lên án với tội phạm, tệ nạn xã hội. Vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng chuyên trách có lúc chưa chủ động.

Một số thay đổi trong quy định của pháp luật chưa được triển khai, hướng dẫn cụ thể khiến cho công tác đấu tranh, xử lý tội phạm của lực lượng chuyên trách gặp khó khăn. Kinh phí, phương tiện còn thiếu. Việc huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống tội phạm chưa nhiều.

4. Bài học kinh nghiệm

Thực hiện công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDNCSGD phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; phải tạo được sự chuyển biến về nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức cũng như từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lực lượng Công an phải là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu; đồng thời trực tiếp tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, học sinh, người lao động tham gia vào các hoạt động cụ thể của phong trào. Chú trọng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào; kết hợp nâng cao chất lượng công tác, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Quá trình triển khai phải được gắn kết, phối hợp với các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội; các cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới....; đồng thời phải quan tâm, coi trọng công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và công tác trao đổi, cung cấp thông tin giữa các đơn vị liên quan thực hiện biện pháp vận động quần chúng trở nên nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

V. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo tỉnh về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; phối với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các ban, ngành giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, vận động người dân thực hiện tốt chính sách pháp luật gắn với thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tội phạm mua bán người.

2. Tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì và phát triển các mô hình, tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT trong CQDNCSGD, trong đó phát huy tối đa hiệu quả của các tổ chức tự quản trong đơn vị; phát động quần chúng tố giác tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án mạnh mẽ các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Có cơ chế, biện pháp đảm bảo an toàn để người dân yên tâm tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

3. Tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, gắn với thực tiễn của từng địa bàn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị; trong đó, tập trung tổ chức các hội diễn, hội thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện chuyên đề, phát tin,

bài trên đài phát thanh, tuyên truyền trực quan bằng pano, biểu ngữ. Tổ chức tuyên truyền ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội. Tăng cường tuyên truyền, vận động đến từng người dân thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của từng ngành, đoàn thể, nêu cao ý thức phòng, chống, tố giác tội phạm, giáo dục con em địa phương không mắc vào các tệ nạn xã hội.

4. Lực lượng Công an chủ trì, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, tổ chức gọi hỏi, răn đe và quản lý đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Tăng cường lựa chọn những vụ án có phương thức thủ đoạn phạm tội mới, dư luận xã hội quan tâm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử công khai, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và yêu cầu chính trị địa phương. Hướng dẫn các CQDNCSGD thực hiện tốt các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

5. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, dự báo diễn biến tình hình tội phạm trong thời gian tiếp theo để tạo sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tiêu biểu, khen thưởng kịp thời và hợp lý đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo tỉnh;
- Phòng Tham mưu - Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CA.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Viết Toàn